

DTU tham gia Ngày hội Văn hóa Dân gian tại Trường THPT Phan Châu Trinh

Từ ngày 15 - 16/1/2016, Trường THPT Phan Châu Trinh (Tp. Đà Nẵng) đã tổ chức Chương trình “Ngày hội Văn hóa Dân gian” với sự tham gia của nhiều trường Đại học và công ty tư vấn du học trên địa bàn thành phố. Tại chương trình, gian hàng trưng bày các sản phẩm nghiên cứu khoa học cũng như Tư vấn Tuyển sinh & Du học của Đại học Duy Tân đã thu hút được sự quan tâm của đông đảo giáo viên, phụ huynh và các em học sinh.



Đông đảo học sinh Trường THPT Phan Châu Trinh quan tâm tìm hiểu các chương trình đào tạo của Đại học Duy Tân...

Đến với gian hàng trưng bày của Đại học Duy Tân, khách tham quan đã có những trải nghiệm thú vị với những công nghệ và sản phẩm đã và đang được nghiên cứu, phát triển tại Duy Tân như: Game tương tác trên Kinect, Robot dẫn người qua đường, Hệ thống hỗ trợ lái xe an toàn,... Không chỉ hào hứng tham gia vào các trò chơi sôi nổi được tổ chức ngay tại gian hàng, các em học sinh trường THPT Phan Châu Trinh còn rất thích thú với các bức vẽ ký họa chân dung như người thật và những nét chữ thư pháp mềm mại của những sinh viên Duy Tân đầy tài năng.



... và nhiệt tình tham gia giao lưu văn nghệ tại gian hàng

Bên cạnh đó, gian hàng Tư vấn Tuyển sinh & Du học của Đại học Duy Tân đã giúp quý phụ huynh và các em học sinh hiểu rõ hơn về các quy chế tuyển sinh cũng như nắm bắt được những thông tin mới nhất trong mùa tuyển sinh 2016. Sự đa dạng trong các ngành nghề, chương trình đào tạo nhất là các chương trình đào tạo tiên tiến và các chương trình liên kết du học với các trường đại học uy tín hàng đầu ở Mỹ hay Anh Quốc cùng chất lượng đào tạo đã được xã hội ghi nhận của Đại học Duy Tân thực sự thu hút được sự quan tâm, tìm hiểu của phụ huynh và các em học sinh.

Bắt đầu từ mùa tuyển sinh 2015 cho đến nay, Đại học Duy Tân đã mở nhiều ngành mới như: Bác sĩ Đa khoa, Luật Kinh tế,... và đặc biệt là ký kết hợp tác với Đại học Upper Iowa (Hoa Kỳ) để triển khai chương trình Du học Tại chỗ. Đây là những nỗ lực của nhà trường nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của xã hội về nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu học tập cũng như mang đến cho người học những cơ hội học tập lý tưởng.

(Truyền Thông)